

ตรวจเลือดหลักสูตรป.เอก 18สาขา ผ่านแค่ 6

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2560

กกอ.เผยผลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 7 สถาบัน 18 หลักสูตรปริญญาเอก พบผ่านมาตรฐานคุณภาพเพียง 6 หลักสูตรจาก 4 สถาบัน ศิลปากร อัสสัมชัญ มมร.และ มจร. ส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ส่วนกรณี 10 มหา'ลัย สาเหตุหลักไม่ได้มาตรฐาน รอ "รพว.ศธ." สงเรื่องกลับมา

คุณหญิงสุมนทนา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประธาน กกอ.) กล่าวภายหลังการประชุม กกอ. ครั้งที่ 5/2560 ว่า ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบพิชญาพิจารณแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 สถาบัน 18 หลักสูตร พบว่า มี 6 หลักสูตรใน 4 สถาบันที่ผ่านการรับรอง คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) วิทยาเขตอีสาน หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ที่เหลือรอการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คุณหญิงสุมนทนา กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง ซึ่งพบว่ามีจัดการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น หลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานใน 5 สถาบัน และอีก 20 หลักสูตรในสถานที่ตั้งของ 8 มหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมเป็นหลักสูตรในสถานที่ตั้งที่มีปัญหาทั้งหมด 21 หลักสูตร อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากกอ.ได้เสนอรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รพว.ศธ.) ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547 สั่งการให้ทั้ง 10 มหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่มีปัญหาทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่ส่งเรื่องกลับมาให้ กกอ. ส่วนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานใน 5 สถาบัน ขอบปิดหลักสูตรไปแล้ว 56 หลักสูตรนั้น ข้อมูลยังเป็นไปตามเดิม ซึ่งที่ผ่านมากกอ.ดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งมาโดยตลอด หากพบว่าหลักสูตรใดมีปัญหา ก็จะให้ปรับปรุงและงดรับนักศึกษาทันที.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560](#)